

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมหารือและกำหนดแนวทางการตรวจสอบคำร้องเกี่ยวกับกรณีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบคณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศึกษา รวบรวม และประมวลข้อมูลมาใหม่อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนมากขึ้น และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

๒. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ และนายนพดล อาชาสันติสุข

๓. เรื่อง ขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยประสานในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ๑๐ คน จะเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเองทั้งหมด โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาดำเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ฯ เข้าไปศึกษาดูงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในระหว่างการศึกษาดูงานด้วย

๔. เรื่อง สรุปผลการประชุม เรื่อง การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายบุญเกื้อ สมนึก) รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑) ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ มาวิเคราะห์ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๑) – (๓) ได้แก่

(๑) ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทำ หรือละเลยการกระทำดังกล่าว เพื่อดำเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

(๓) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โดยในแต่ละหัวข้อขอให้มอบหมายผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกัน ประกอบด้วย ส่งเสริมให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เป้าหมาย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้แก่ภาคีเครือข่าย อาจมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การดำเนินคดี ประกอบด้วย เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินคดีปราบปรามผู้กระทำผิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี อาจมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

๒) ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการจัดเวทีเสวนาปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการเป็นระยะ ๆ

๕. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการตามบัญชาของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ และขอให้นำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๖ มารวมเสนอสมานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวเดียวกันด้วย

๖. เรื่อง การขับเคลื่อนงานในภาพรวม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการรวบรวมประเด็นที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ว่ามีประเด็นใดบ้าง พร้อมจัดลำดับความสำคัญ เช่น

เรื่องจาก ICC, เรื่องที่สังคมให้ความสนใจ, การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และกำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ที่ประชุมจะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการเป็นระยะ ๆ

๗. เรื่อง รายงานสถานการณ์การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการจัดการหารือเรื่องรายงานสถานการณ์การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยให้นำรายงานของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง และรายงานสถานการณ์การชุมนุมของ กปปส. ฉบับภาษาอังกฤษ มาพิจารณาด้วย

๘. เรื่อง รายงานประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) เสนอลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย จากสถานะ A เป็น B

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการร่างแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) เสนอลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย จากสถานะ A เป็น B และนำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป